

ปากีสถานแหลวกล้อมอัฟกัน ไม่ส่ง 'บินลาเดน' ให้ BR

รอยเตอร์/เอเอฟพี - คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสของปากีสถานวานนี้ (17) ประสมความล้มเหลว ในการเกลี้ยกล่อมให้ มุลลาห์ โมฮัมหมัด โอมาร์ ผู้นำรัฐบาลตาลิบันของอัฟกานิสถาน ยินยอมส่ง มอบตัว โอซามา บิน ลาเดน มหาเศรษฐีชาวซาอุดีอาระเบียซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นตัวการใหญ่เบื้อง หลังการบุกก่อวินาศกรรมอเมริกาเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกสหรัฐอเมริกาถล่มล้างแค้น ขณะที่ความวิตกกังวล แม้กระจายไปทั่วเอเชีย เมื่อสงครามตั้งเค้าทะมึน โดยที่ภาวะเศรษฐกิจก็ย่ำแย่อยู่แล้ว

มุสลิมไทยรวมพลังเสาร์นี้ เสียความรู้สึกจุดยืน 'แม่'

หาดใหญ่ - มุสลิมในไทยเตรียมเคลื่อนจากกรุงเทพฯ ชูธงฯ รวมพลัง ระดมความคิดครั้งใหญ่ ย้ำจุดยืนที่น่ายกฯ ประกาศทำใจมุสลิมเสีย ความรู้สึก ระบุหากคิดจะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดวันออกกลางจะต้องระมัด ระวังมากกว่านี้ ต้องรอข้อมูลที่ดีชัดเจนก่อนแสดงท่าที พร้อมวิเคราะห์ 3 เหตุวินาศกรรมอเมริกาเป็นไปได้อย่างไร

สำนักข่าวอัฟกัน อิสลามิก เนตส์ (ไอพี) ซึ่งมีสำนักงานตั้งอยู่ใน ปากีสถาน รายงานโดยอ้างคำพูดของ อับดุล โฮ มุตะมา ทีกกล่าวไว้ ภาย หลังเจรจากันเป็นเวลากว่า 3 ชั่วโมง เมื่อวานนี้ ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถ แก้ไขประเด็นหลักในเรื่องการส่งมอบ ตัวบิน ลาเดน

คณะผู้แทนปากีสถานซึ่งมี พลเอกมห์มูด อาเหม็ด เจ้ากรมการ ช่างทหารรวมอยู่ด้วยได้เดินทางไป ถึงเมืองกันดาฮาร์ ทางตอนใต้ของ อัฟกานิสถานแต่เช้า และเช้าเจรจ

■ ปากีสถาน

ทั้งนี้กับมุสลิม มาราฐี วากิล อหหมัด มุคตาวากิล รัฐมนตรีต่างประเทศของปากีสถาน

ก่อนหน้านี้ รัฐมนตรีมหาดไทย ไมอินุดดีน ไฮเดรีของปากีสถาน ได้แถลงระหว่างที่ไปเยือนคูเวตว่าคณะผู้แทนสูงสุดของปากีสถานกำลังพิจารณาแนะนำมุสลิม โอมาห์ และคณะผู้แทนปากีสถาน ให้พิจารณาข้อดีและข้อเสียของการไม่ยอมรับร่วมกับอเมริกาและประเทศอื่นๆ ในประเด็นเรื่องการต่อต้านการก่อการร้าย

"เพราะถ้าอัฟกานิสถานไม่ยอมแสดงท่าทีที่สอดคล้องและสมเหตุสมผลในเรื่องนี้แล้วก็จะนับเป็นภัยสำหรับอัฟกานิสถานและประชาชนของตัวเอง" เขายก

รัฐบาลปากีสถานปฏิเสธข้อเรียกร้องเรื่องการส่งมอบตัวบิน ลาเคนเรื่อยมา โดยบอกว่าจะต้องมีหลักฐานพิสูจน์ชัดเจนก่อนว่า มหาเศรษฐีผู้นี้มีส่วนกับการก่อการร้ายคราวนี้จริง

สหรัฐอเมริกาประกาศว่า จะลงโทษผู้ก่อการร้าย ความผิดและผู้ปกป้องคนเหล่านี้ทั้งหมด โดยผู้นำอเมริกาต่างระบุชื่อว่าบิน ลาเคน คือผู้ต้องสงสัยคนสำคัญที่สุดและสำคัญที่สุดในกระบวนการทำประตออังกฤษที่พูดเข้ากันว่ามีหลักฐานเชื่อได้ว่าตัวการคือมหาเศรษฐีผู้นี้

ปากีสถานนั้นเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่ประกาศรับรองรัฐบาลปากีสถาน อีกทั้งเป็นผู้สนับสนุนสำคัญที่สุดของขบวนการนี้ ซึ่งมีอุดมการณ์ต้องการสร้างรัฐอิสลามบริสุทธิ์ที่สุดในโลกซึ่งก่อตั้งเมื่อปากีสถานเอกราชกลุ่มอื่นๆ ในอัฟกานิสถาน และยึดครองดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศไว้ได้ตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1990

หลังจากเกิดเหตุการณ์วินาศกรรมสองครั้งเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ประชาชนฮิบตีเปอร์เวซ มุฮาร์วีฟของปากีสถานได้สัญญาที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับสหรัฐฯ ในการต่อสู้คัดค้านการก่อการร้ายทั่วโลก

การส่งคณะผู้แทนไปยังอัฟกานิสถาน ถือเป็นความพยายามกลี้ยกล่อมปากีสถานเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อไม่ให้บังเกิดสิ่งที่สหรัฐฯ คุยว่าจะเป็นการตอบโต้ที่เกินจาก "ยักษ์ใหญ่ผู้ทรงอำนาจ" ซึ่งถูกปลุกให้ตื่นขึ้นจากการโจมตีก่อการร้ายครั้งร้ายแรงที่สุดในโลก

ความพยายามทางการทูตของปากีสถานคราวนี้มีขึ้นในจังหวะเวลาเดียวกับที่มุสลิม โอมาห์ เรียกรบรดาผู้ต่อต้านศาสนาอิสลาม มาประชุมสภาสงครามกันที่กรุงคาบูล เพื่อหารือถึงการป้องกันอัฟกานิสถาน หากถูกสหรัฐฯ โจมตี

มุสลิม โอมาห์ แถลงแล้วว่า ปากีสถานจะประกาศ "จีฮัด" หรือสงครามศักดิ์สิทธิ์ต่อสหรัฐฯ และประเทศใดๆ ก็ตามที่เข้าช่วยเหลืออเมริกาถ้าหากอัฟกานิสถานถูกโจมตี

นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ปากีสถานในเมืองกันดฮาร์เปิดเผยว่า เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านม ปากีสถานยังได้เรียกร้ององค์การการประมุขอิสลาม (โอไอซี) และรัฐมุสลิมทั้งหลาย ขอให้ช่วยเหลือถ้าหากตัวเองถูกสหรัฐฯ โจมตี

สำหรับสถานการณ์ในอัฟกานิสถาน พวกเจ้าหน้าที่ของปากีสถานเริ่มออกจากกรุงคาบูลแล้ว โดยพวกเขาพากันย้ายหน้าออกจากเมืองไปสู่เขตชนบท แต่ยังไม่เป็นที่กระจ่างว่าพวกเขาหลบหนีกันเองหรือเป็นไปตามคำสั่งของมุสลิม โอมาห์

ก่อนหน้านี้ ก็มีประชาชนจำนวนมากที่ก่อการโจมตีของอเมริกา ได้อพยพหนีออกจากตัวเมืองใหญ่ๆ และย้ายหนีไปยังพรมแดนที่ติดกับปากีสถานและอิหร่าน โดยสำนักงานข่าวกรองใหญ่ผู้สืบข่าวต่างประเทศชาติบอกว่าประชาชนเหล่านี้มีจำนวนนับหมื่นนับแสนคน

นอกจากนี้ฝ่ายทหารปากีสถานแจ้งว่าปากีสถานยังได้ส่งนักวิทยุกันจำนวนระหว่าง 20,000-25,000 คน มาประจำติดที่พรมแดนปากีสถานกับบริเวณของเฮาโดเนอร์

แหล่งข่าวรายหนึ่งในปากีสถานแจ้งแก่รอยเตอร์ว่าระหว่างการบรรยายสรุปแบบหันเอ่ยชื่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ (16) ประชาชนฮิบตีมุฮาร์วีฟกล่าวหาสหรัฐฯ สามารถที่จะนำกองทหารของตนมาตั้งฐานในปากีสถาน หรือไปในประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ของอัฟกานิสถาน

แหล่งข่าวรายนี้กล่าวด้วยว่ามีความเป็นไปได้ที่กองเรือรบสหรัฐฯ จะต้องการเข้าใช้ชายฝั่งปากีสถานเพื่อไม่ให้ถึงอัฟกานิสถานซึ่งเป็นประเทศไม่มีทางออกทางทะเล

อย่างไรก็ตาม หลายฝ่ายในปากีสถานเตือนว่าหากมุฮาร์วีฟร่วมมือกับสหรัฐฯ ในการเข้าโจมตีอัฟกานิสถาน ก็อาจกลายเป็นชนวนก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในประเทศตัวเอง เนื่องจากพรรคฝ่ายค้านและประชาชนจำนวนมากมีความเห็นอกเห็นใจปากีสถานและคัดค้านอเมริกา

พลเอกฮามิด กุล อดีตเจ้ากรมการข่าวทหารของปากีสถานได้วิพากษ์วิจารณ์สื่อพิมพ์และ พิกโก้ของฝรั่งเศสว่า ถ้าทางการอิสลามบาตินยอมเปิดทางให้กองทหารสหรัฐฯ เข้ามาแล้ว ก็อาจเกิดการประท้วงของประชาชนปะทุขึ้นในปากีสถาน ขณะเดียวกันอินเดียก็อาจจะตกอยู่ในภาวะไร้เสถียรภาพไปด้วย

ทางด้านอินเดียแถลงวานนี้เช่นกันว่า ทหารของตนเตรียมพร้อมเต็มที่พร้อมแนวชายแดนติดกับปากีสถาน หลังจากมีรายงานว่ากรุงอิสลามบาตได้ปิดค่ายฝึกอบรมกองจรรักษ์แคชเมียร์ เนื่องจากเกรงว่าต่อไปหากปากีสถานเข้าปราบปรามค่ายเหล่านี้ ก็อาจจะมีการลอบหัวรุนแรงเหล่านี้ทะลักเข้าสู่แคชเมียร์และอินเดียควบคุมอยู่

อนึ่งที่อินโดนีเซีย รองประธานาธิบดีฮิซฮัท ฮี ได้กล่าวเตือนพวกกลุ่มอิสลามสายแข็งหัวว่า อย่าคิดเข้ามาในแดนอิเหนาและทำให้ประเทศนี้ไร้เสถียรภาพ เช่นเดียวกับมาเลเซีย ซึ่งประกาศว่าไม่ต้องการให้ประเทศตนเป็นแดนพักพิงหลบภัยของผู้ก่อการร้าย ■